

Kính gửi gia đình của Trường Công Lập Seattle

Vào ngày 5 tháng 9 năm 2017, Tổng thống Trump đã chỉ đạo Bộ An Ninh Hoa Kỳ (DHS) và Sở Nhập Cư và Quốc Tịch của Hoa Kỳ phải chấm dứt chương trình DACA trong vòng 2 năm rưỡi tới. Chương trình DACA bảo vệ gần 800.000 trẻ di dân không có giấy tờ đến Hoa Kỳ khi còn là trẻ nhỏ không bị trả về nước và cho họ cơ hội để có được cuộc sống tốt ở Hoa Kỳ (American dream)

Chúng tôi hiểu được rằng chỉ đạo này làm tăng sự lo lắng và sợ hãi cho gia đình và học sinh. Trường Công Lập Seattle đứng cùng với thống đốc của bang, tổng chưởng lý, các nhà tạo luật, các lãnh đạo ở thành phố và quận phản đối việc kết thúc DACA. Chúng tôi hy vọng rằng Quốc Hội sẽ mau chóng tìm được giải pháp tích cực.

Trường Công Lập Seattle cam kết vào giáo dục trẻ bất kể tôn giáo, chủng tộc, khuynh hướng tình dục, giới tính, nguồn gốc quốc gia hay tình trạng nhập cư. Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo từng học sinh phát triển và muốn đảm bảo với quý vị rằng chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để tất cả trẻ được an toàn, và được tôn trọng trong khi thuộc vòng chăm sóc của chúng tôi.

Để hỗ trợ cam kết này, chúng tôi nêu rõ ý kiến của chúng tôi đến Sở Nhập Cư và Hải Quan (ICE) năm học vừa qua và chia sẻ các ý chính đến nhân viên trường. Các ý chính bao gồm:

- Nha học chánh sẽ không bao giờ yêu cầu hoặc ghi lại thông tin liên quan đến tình trạng nhập cư của gia đình và học sinh.
- Nếu nhân viên ICE yêu cầu thông về một học sinh hoặc yêu cầu được vào khu viên trường hoặc nha, nhân viên trường sẽ chuyển nhân viên ICE đến văn phòng luật sư cố vấn của nha.
- Cố vấn luật sư của nha sẽ duyệt các bằng chứng và các yêu cầu bằng văn bản của nơi có thẩm quyền trước khi ra quyết định cho phép truy cập.
- Ngoài ra, chúng tôi hợp tác với cơ quan Family Unity Project of Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP) để đảm bảo rằng học sinh và gia đình của học sinh đang theo học tại Trường Công Lập Seattle có thể truy cập các dịch vụ pháp lý liên quan đến nhập cư ở NWIRP. Quý vị muốn yêu cầu sự giúp đỡ từ NWIRP thì có thể liên lạc với Kayley Beber tại 206-957-8649 hoặc [kayley@nwirp.org](mailto:kayley@nwirp.org).

Chúng tôi tin tưởng vào Hiến Pháp Hoa Kỳ và các quyền tự do, sự bảo vệ và cơ hội mà hiến pháp cung cấp. Cùng nhau, chúng ta phải bảo vệ giá trị của chúng ta và hỗ trợ lẫn nhau. Tôi cảm kích niềm tin quý vị đã dành cho Trường Công Lập Seattle và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ các quyền của cộng đồng trường, bao gồm các học sinh và gia đình nhập cư.

Trân trọng,

Dr. Larry Nyland  
Tổng giám đốc nha học chánh  
Trường Công Lập Seattle